

## "บิกดาต้าฯ" เป็นรูปเป็นร่าง มีข้อมูลนักเรียน 96% ครู 50%

นำเสนอเมื่อ : 29 ต.ค. 2562

28 ต.ค. 62 - ศูนย์ Data Center ศธ. ใกล้เป็นรูปร่าง เบื้องมีข้อมูล นร. 96% ครู 50% แล้ว “อำนาจ” เชื้อหากได้ข้อมูลครบถ้วน ช่วยลดปัญหา การกรอกข้อมูลของโรงเรียน-ขอข้อมูลรายวัน เป็นการคืนครูสู่อห้องเรียน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รักษาราชการเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเรื่องการสร้างระบบข้อมูลบิกดาต้าทั้งหมดของ ศธ. ที่จะรวบรวมข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกสังกัดของ ศธ. นั้น เบื้องต้นเรามีข้อมูลของนักเรียนกว่าร้อยละ 96 ข้อมูลครูก็มีกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเราได้ข้อมูลครบทั้งหมด ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลของโรงเรียน การขอข้อมูลรายวัน ทำให้ครูมีเวลาในห้องเรียนมากขึ้น เพราะหากใครต้องการทราบข้อมูลในส่วนไหนก็ดึงจากศูนย์ดังกล่าวได้ทันที

“ที่ผ่านมาผมได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์ Data Center ของ ศธ. เมื่อดำรงตำแหน่ง รองปลัด ศธ. ซึ่งเร็วๆ นี้ ผมได้นัดหารือกับคุณ ชีรพงษ์ สารแสน รักษาราชการ รองปลัด ศธ. เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการทำงานของศูนย์ดังกล่าว รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย เพราะขณะนี้ถือว่าความพร้อมของระบบดังกล่าวยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง 100%”

รองปลัดฯ กล่าวอีกว่า ดังนั้นทุกหน่วยงานใน ศธ. เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น จะต้องทำข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย โดยข้อมูลดังกล่าวจะทำผ่านโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับศูนย์ Data Center ของ ศธ. โดยตรง

“ปัญหาของการดำเนินการขณะนี้ คือ ระบบยังไม่อัตโนมัติพอ และเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการแก้ปัญหาศูนย์ Data Center ของ ศธ. อาจจะต้องมีการยืมเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรหลักอื่นๆ ให้เช่ารองรับได้ ไม่นานจะมีปัญหาอะไรมาก แต่สิ่งสำคัญของเรื่องนี้ คือ การทดลองใช้เพื่อที่จะทราบความสามารถในการทำงานของระบบ อย่างไรก็ตาม ผมคาดว่าจะระบบบิกดาต้าของ ศธ. จะมีความพร้อมในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้า” รักษาการเลขาฯ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562](#)

